



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มทว-3ภาคีจัดโครงการร.ร.คุณธรรม ชูแนวคิดสร้างพลเมืองดีสู่สังคม-หนุนโอกาสน.ร.

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) แจ้งว่า สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ มศว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 20 หน่วยงานและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ในโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กรรมการบริหาร โครงการกองทุนการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม และมศว มีภาระหน้าที่และเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เด็กพัฒนากระบวนการคิด มีความประพฤติดี เด็ดขาดเป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้นโยบายสร้างคนดีสู่สังคม

และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเจตนารมณ์ ทั้ง 4 หน่วยงานจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับ 20 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาใน 8 จังหวัดภาคกลาง เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ ก่อนจะเผยแพร่และส่งเสริมโครงการนี้ไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป
ด้าน ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

กล่าวว่า โครงการนี้มีแนวคิดหลัก 2 ประการ คือ 1.สนับสนุนให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ 2.ส่งเสริมให้นักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม แต่ขาดโอกาส ได้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เต็มศักยภาพ ทั้งด้านการเรียน การทำความคิด และการฝึกทำงาน โดยภาคีเครือข่ายจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อาทิ การพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา การสังเคราะห์องค์ความรู้ รวมถึงกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

รายงานข่าวระบุว่า สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษาจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาโครงการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะสนับสนุนด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรายงานความก้าวหน้า ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ขณะที่ศูนย์คุณธรรมจะสนับสนุนหลักสูตรและองค์ความรู้ในการฝึกอบรมและพัฒนา การนิเทศ ติดตาม การประเมินผล รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมตามความเหมาะสม

ขณะที่คณะศึกษาศาสตร์ มศว จะสนับสนุนหลักสูตรและวิทยากรในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรครู นักเรียน การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การสังเคราะห์องค์ความรู้ และกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมตลอดระยะเวลา 1 ปี ระหว่าง ค.ศ.2555-ก.ย.2556